



ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย  
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ด้วยเทศบาลตำบลหนองควาย ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร**

การประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองควายเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร**

เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลตำบลหนองควาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองควาย ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๕ การบรรจุและแต่งตั้ง

**หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร**

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควาย เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) จึงกำหนดให้บุคลากรมีโอกาสในการเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้โดยใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- ๑.การปฐมนิเทศ
- ๒.การฝึกอบรม
- ๓.การศึกษาหรือดูงาน
- ๔.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
- ๕.การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

**หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

เทศบาลตำบลหนองควายได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

**หลักเกณฑ์การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ**

เทศบาลตำบลหนองควาย กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๒๓.๒/๓๗๖๒๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณรงค์ ชีลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย